
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๐ 

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชมุเอ้ืองเงิน ชั้น ๗ อาคารวิทยบริการ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

รายชื่อผูเขาประชุม 
๑. ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.อานนท เที่ยงตรง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔.   ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
                                                                                         กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๕. ผศ. วาที่ ร.ต. สกล       แกวศิริ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
๖. ดร.จรูญ คํานวนตา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗. นายจุมพล ชุติมา กรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘. ดร.ทองใบ ทองเปาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๙. นายธวัชวงศ ณ  เชียงใหม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๐. รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑. นางเพ็ญพรรณ วังววิัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๒.    นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๓.  ผศ.จรินทร   ชาติพันธ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร             
                                           รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๑๔. ผศ.น.สพ.ศุภชยั   ศรีธิวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๕. อาจารยวนิัย ไชยวงศญาติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร          
   คณบดีวทิยาลยัแมฮองสอน 
๑๖. อาจารยพวงทอง พรอมไท กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร 
   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
๑๗. อาจารย ดร.สุธีร นนทภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

 

การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐  วันที่ ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 



๒ 

๑๘. รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙.  ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๐. อาจารยศกัราช ฟาขาว กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๒๑. ผศ.เสาวณ ี ใจรักษ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายชื่อผูไมมาประชุม 
๑.   นายทินกร                     นําบุญจิตต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๒. ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ              นวรัตน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๓. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 

ผูชวยเลขานุการ 
๑. นางกนกวรรณ พวงลังกา  หัวหนางานเลขานุการ 
๒. นางณัฐนันท  เที่ยงตรง  งานเลขานุการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระการ 
ประชุมดังนี ้
 

วาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหทราบ 
                 ๑.๑  แนะนําประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                       จากคณาจารยประจํา 
                                                อธิการบดีแนะนําประธานสภาคณาจารยและขาราชการ   ผูชวยศาสตราจารย  
วาที่ ร.ต.สกล  แกวศิริ และแนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา    ชุดใหมดังนี้ 
  ๑. อาจารย ดร.สุธีร     นนทภา 
  ๒. รศ.ประสิทธิ์       กิจจนศิริ 
  ๓. ผศ. ดร.อรพินทร      ศิริบุญมา 
  ๔. อาจารยศกัราช     ฟาขาว 
 

 ๑.๒ มอบโลขอบคณุ 
                          อธิการบดีกลาวขอบคุณประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่ไดปฏิบัติหนาที่
จนครบวาระ  และขอเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยมอบโลแสดงความขอบคุณ 
 
            มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบ 
 

การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐  วันที่ ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 



๓ 

วาระท่ี ๒  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 ๒.๑ ผลการปรึกษารวมกันระหวางอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  ในเรื่องขอให 
  ความเห็น  ขอทราบขอเท็จจริงและขอใหพิจารณาของรองศาสตราจารยประสิทธ์ิ กิจจนศิริ 
 เล่ือนนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 
 
             ๒.๒  รายงานความกาวหนา คร้ังท่ี ๒ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
                           ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
  อธิการบดีแนะนํากรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม ดังนี้ 
  ๑. รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา   พรหมบุญ  ประธานกรรมการ 
  ๒. ศ.สุวัฒก   นิยมคา    กรรมการ 
  ๓. รศ.ดร.นคร   ณ ลําปาง   กรรมการ 
  ๔. ผศ.ดร.สายสมร  สรอยอินตะ     กรรมการและเลขานุการ 
  ๕. อาจารยถนัด    บุญชัย                   ผูชวยเลขานกุาร 
  สําหรับคุณเดชา  ดีผดุง  ติดราชการ ไมสามารถเขารวมประชุมได 
  รศ.ดร.คุณหญงิ สุมณฑา   พรหมบุญ ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม รายงานความกาวหนา คร้ังที่ ๒ ดงันี้ 
  ๑.  ความเปนมา  
  คณะกรรมการดําเนินการตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่   ๖/๒๕๔๙ 

๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ มีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป นับตั้งแตวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๙  ลงวันที่ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ผลงานของอธิการบดี และ 

ผลงานของคณบดี  เปนไปตามความในมาตรา ๓๙ มาตรา   ๔๙   และ   มาตรา ๕๐   แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศ. ๒๕๔๗  พ.

๒. แนวคิดและเปาหมายในการทํางาน 
๒.๑  ประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น การรายงานผลจะมุงชี้

ประเด็นปญหาตาง ๆ และแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาเปนหลัก  
๒.๒ เนนการประเมินเชิงคุณภาพ ที่ไมซํ้าซอนกับ สมศ.  กพร. โดยศึกษาเชิงลึกในดาน 

   -  ปจจัยตาง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต 
   -  ประสิทธิภาพการใชงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
   -  กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
   -  โครงสรางพื้นฐานและการบริหารจัดการ 
   -  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๓. ขอบเขตของการประเมิน 
 ประเมินตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ดาน คือ  

-  การผลิตบัณฑิต 
-  การวิจัย 
-  การบริการวิชาการแกสังคม 
-  การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  ๔. วิธีการทํางาน 
๔.๑  การประชุมของคณะกรรมการ 
๔.๒ วิธีการหาขอมูลและวิเคราะหผล 

 -  การวิเคราะหจากเอกสาร   
 -  การสัมภาษณบุคคล 
 - การศึกษาเปรียบเทียบ  
 -  การวิจัยสถาบัน 
 - การเยี่ยมชมหนวยงาน   
 -  การประชุมสัมมนา 
 - การศึกษาขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 - การสนทนากลุม (focus group meeting) 

๔.๓  การวางแผนการทํางาน 
  ๕. การรายงานตอสภามหาวิทยาลัย 

๕.๑ คณะกรรมการไดรายงานความกาวหนา คร้ังที่ ๑ ตอสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐  เมือ่วันที่ ๒๓ กมุภาพันธ ๒๕๕๐ ซ่ึงเปนการรายงานเกีย่วกับขอบเขต แนวคิด 
เปาหมาย วิธีการดําเนินงาน แผนการทํางาน และผลการดําเนินงานในระยะ ๖ เดือนแรก 

๕.๒  การรายงานในครั้งนี้เปนการรายงานความกาวหนาครั้งที่ ๒  เพื่อรายงานผล
การดําเนนิงานในระยะที่ ๒ (ม.ค. – พ.ย. ๒๕๕๐) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

 

ผลการดําเนินงานในระยะที่ ๒ (ม.ค. – พ.ย. ๒๕๕๐) 
๑. ผลจากการทําวิจยัสถาบัน จํานวน ๒ เร่ือง หนา ๑

๒. ผลจากการจัดประชุมสัมมนาเจาะจงเฉพาะกลุม  
    (focus group meeting) จํานวน ๒ เร่ือง 

หนา ๖

๓. ผลการวิเคราะหการใชประโยชนที่ดนิและการกอสราง 
    ใหเกดิประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุมคาตอการจัดการศึกษา 
 

หนา ๑๓
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๔. ผลการวิเคราะหโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการ 
    ของมหาวิทยาลัย 

หนา ๑๕

๕. ผลการศึกษาระบบการบริหารงานบุคคล 
    ของมหาวิทยาลัย 

หนา ๒๘

๖. แนวทางการประสานความรวมมือฯ ระหวางมหาวิทยาลัย   
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนทั้งใน 
และตางประเทศ 

หนา ๔๒

๗. ผลจากการเยี่ยมสวนราชการและหนวยงานภายใน 
    ของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๑ หนวยงาน 

หนา ๔๘

๘. แผนการดําเนินงานในระยะตอไปของคณะกรรมการ หนา ๕๘
 

๑. สรุปผลจากการทําวิจัยสถาบัน 
๑.๑  งานวิจัยสถาบัน เร่ือง สถานภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยควรปรับปรุงและพัฒนา 
- บุคลากรดานคอมพิวเตอรมีอยูจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอการใหบริการแกทั้ง

อาจารยและนักศึกษา ควรมีการเพิ่มทั้งจํานวนและระดับทักษะความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง  
- ส่ิงที่ตองพัฒนาอยางเรงดวน คือ ประสิทธิภาพ  ความเร็ว  ความมีเสถียรภาพของ

ระบบเครือขาย ซ่ึงเปนระบบสําคัญในการใช IT ของมหาวิทยาลัย ทําใหสงผลตอประสิทธิภาพดานอื่น ๆ 
เปนอยางมาก 

- ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยควรกําหนดใหแตละสาขามีการ
ประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับยุคปจจุบันเสริมหลักสูตรเนื้อหาดาน IT  

 ๑.๒ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) เกี่ยวกับ
คุณภาพบัณฑิตที่คาดหวังและคุณภาพบัณฑิตที่เปนจริงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 มหาวิทยาลัยอาจใชประโยชนจากผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพบัณฑิต ดังนี้ 

- มหาวิทยาลัยควรพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตโดยใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวน
รวมในเรื่องตอไปนี้ 

- รวมกันกําหนดความตองการและความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตเพื่อนํามา
สรางมาตรฐานของคุณภาพซึ่งจะเปนเปาหมายในการพัฒนาบัณฑิต 

- รวมกันกําหนดกลยุทธเพื่อไปสูเปาหมายของคุณภาพบัณฑิตที่ไดกําหนดไว 
- ควรใหนักศึกษาสะทอนถึงความตองการในการรับบริการทางวิชาการที่จะชวยเสริม

ประสิทธิผลของการเรียนรู และพยายามสนองความตองการที่มีเหตุมีผล  
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๒. สรุปผลจากการจัด focus group meeting 
๒.๑  เร่ือง งานวิจัยและงานสรางสรรค 

ขอสังเกตของคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและพัฒนา 
- มุงศึกษาเพื่อเขาใจสภาพปจจุบัน ปญหาและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของทองถ่ิน 
- ศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาองคความรูระดับทองถ่ินและภูมิปญญาไทย รวมทั้งคนควา

และถายทอดองคความรูที่มีผลตอการพัฒนาประชากร องคกรในทองถ่ิน 
- วิจัยและพัฒนาโดยใชกระบวนการการมีสวนรวมเพื่อสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก และการพัฒนาอาชีพในทองถ่ิน 
- พัฒนางานวิจัยที่มีการผสมผสานระหวางความรูสากลกับภูมิปญญาไทยเพื่อการ

พัฒนาทองถ่ิน 
- พัฒนาอาจารย นักวิชาการ นักศึกษาใหมีความรูและประสบการณ งานวิจัยเพื่อการ

พัฒนาทองถ่ิน รวมทั้งการพัฒนาอาจารยและนักวิชาการใหมีประสบการณในการบริหารงานวิจัย 
- ใชกระบวนการวิจัยและผลการวิจัยเพื่อการผลิตบัณฑิต  และนําความรูที่ได 

จากการวิจัยมาสูกระบวนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย 
- ทบทวนทิศทางและจัดทํายุทธศาสตรงานวิจัยและงานสรางสรรคตามที่ผูทรงคุณวุฒิ

และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลไดใหขอเสนอแนะ 
๒.๒  เร่ือง งานบริการวิชาการแกชุมชน 

ขอสังเกตของคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานบริการวิชาการแกชุมชน 
- เรงศึกษาทําความเขาใจในสภาพปญหาและความตองการของชุมชนทองถ่ิน 

อยางแทจริง ดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย  
- เรงพัฒนาศักยภาพความพรอมของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการ  
- ดําเนินการใหการบริการวิชาการดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายสอดคลองกับ

สภาพกลุมเปาหมาย  
- สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน โดยมุงเนน

การแกปญหาความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
- สงเสริมและพัฒนาชุมชนเขมแข็ง  โดยมุง เนนการใหการศึกษา  การเรียนรู 

การพัฒนาอาชีพ การรักษาสุขภาพ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ศาสนา และการบริหาร
จัดการชุมชนเขมแข็งดวยหลักการมีสวนรวม  

- สงเสริมและพัฒนาองคการบริหารสวนทองถ่ิน โดยมุงเนนการเพิ่มประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพและความคุมคาการบริหารจัดการดวยหลักและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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- สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการติดตาม การวิเคราะห การเตือนภัย 
การแกปญหาและชี้แนะทางเลือกเกี่ยวกับเหตุการณที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนใน
ระดับชุมชน ทองถ่ินและประเทศ  

๓. สรุปผลการวิเคราะหการใชประโยชนที่ดินฯ 
๓.๑   มหาวิทยาลัยควรยึดผังแมบททางกายภาพตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไวแลว 

เพียงแตปรับปรุงรายละเอียดของผังแมบทของแตละวิทยาเขตเสียใหม เพื่อทําใหงบประมาณเพื่อการ
ลงทุนลดลง ดังนี้ 

วิทยาเขตเวียงบัว   
- ควรพัฒนาใหเปนวิทยาเขตวิชาการที่เนนเชิงธุรกิจ 
วิทยาเขตแมสา   
- ควรเนนใหเปนศูนยกลางการเรียนการสอนระดับพื้นฐาน คือ โรงเรียนสาธิต 
วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก   
- ควรลงทุนใหเปนศูนยกลางของการบริหาร การเรียนการสอนและการบริการของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนคณะและสวนราชการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 
- การออกแบบผังกายภาพวิทยาเขตนี้ควรเปนวิทยาเขตในแนวคิดใหม  คือ 

เปนวิทยาเขตเชิงนิเวศน โดยจัดแบงอาคารที่รวมตัวกันเปนกลุม ไมกระจายเต็มพื้นที่ ใหมีเขตพื้นที่ปาและ
เปนพื้นที่ฟารมที่เปนไร-นา เปนสวนและเปนพื้นที่เล้ียงปศุสัตวโดยดําเนินการภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แลวนําเอาวิถีพุทธ มานําเปนปรัชญาทางดานจิตใจดวย 

- วิทยาเขตนี้ควรเนนความสมดุลในดานการจัดการพลังงาน น้ําและของเสีย 
วิทยาเขตแมฮองสอน  
-  ควรเปนวิทยาเขตเพื่อการพัฒนาชุมชน (Community Development Campus) และ

เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศนดวย 
๓.๒  ไมวาจะมีการจัดการทางกายภาพใหดีอยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยควรพัฒนาบุคลากร

ทุกระดับ ไมวาจะเปนบุคลากรรุนเกาหรือรุนใหม 
๓.๓  ในการจัดทําแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยควรมีแผนที่สมบูรณอยางนอย ๔ แผน คือ 

(๑)  แผนพัฒนาวิชาการ  
(๒)  แผนพัฒนาบุคลากร  
(๓)  แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๔)  แผนพัฒนาทางกายภาพ  
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 ๔.  การวิเคราะหโครงสรางองคกรฯ 
 สรุปภาพรวม 

- รูปแบบโครงสรางการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยควรเปนแบบ สภานโยบายแบบ 
กึ่งบริหาร  

- เพื่ อใหการดํ า เนินงานของสภามหาวิทยา ลัยตามโครงสร างนี้ มีประสิทธิภาพ 
ควรปรับกลไกการดําเนินงาน ๒ ประการ คือ 

(๑)  กําหนดใหมีคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ  เพื่อทําหนาที่เสนอแนวคิดและขอมูล
ทางดานวิชาการและดานบริหารใหกับสภามหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดเปนนโยบาย  รวมทั้งการกลั่นกรอง
เร่ืองหรือโครงการที่มหาวิทยาลัยเสนอตอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ 
 องคประกอบของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ควรมาจากผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย  และ คณาจารยของมหาวิทยาลัย รวมจํานวนไมเกิน ๕ คน 
 (๒)  กําหนดใหมีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (หรือสํานักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย)  
เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการตาม (๑) และดําเนินงานดานบริหารและธุรการ
ของสภามหาวิทยาลัยโดยใหสํานักงานนี้ขึ้นตรงกับเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

- สภามหาวิทยาลัยเปนองคประกอบที่สําคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย และความตอเนื่อง
ของการบริหารมหาวิทยาลัยเปนเรื่องสําคัญ เมื่อเปล่ียนผูบริหารแลวมักจะมีการปรับโครงสรางการ
บริหารไปตามยุคสมัย ทําใหมีผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยควรจะแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยขึ้นมาดูแล 

- เพื่อสงเสริมการบริหารงานแบบมีสวนรวมและเพื่อสงเสริมการตัดสินใจ ที่มีประสิทธิภาพ
ของอธิการบดี ควรกําหนดใหอธิการบดีมีทีมที่ปรึกษาทางวิชาการและบริหารวิชาการคณะหนึ่งเรียกวา 
“ที่ประชุมคณบดี” 

- ควรปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการประจําคณะ โดยใหผูทรงคุณวุฒิเปน
ประธานกรรมการ และใหคณบดีเปนกรรมการและเลขานุการ 

- ควรปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการประจําสถาบัน/สํานัก โดยใหรองอธิการบดี
ที่อธิการบดีมอบหมายเปนประธานกรรมการ และใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ หรืออาจ
ใหผูทรงคุณวุฒิเปนประธานกรรมการก็ได 

- ควรจัดตั้งสวนราชการใหมในชวงแผนฯ ๑๐ คือ สํานักมาตรฐานการและประกันคุณภาพ
การศึกษา กับ สํานักสงเสริมและพัฒนาทองถ่ิน 

- ควรกําหนดนโยบายที่จะจัดตั้งองคกรในกํากับมหาวิทยาลัย โดยอาจออกขอบังคับกลาง
ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักเกณฑการจัดตั้งองคกรในกํากับมหาวิทยาลัย 
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 ๕.  ระบบการบริหารงานบุคคล 
 สรุปภาพรวม 

- ควรวางแผนกําลังคน  การสรรหา  การพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
- ควรจัดตั้งหนวยพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
- ควรจัดทําแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 

ในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) 
- กลยุทธการพัฒนาอาจารยและบุคลากรทางการศึกษามีหลากหลาย ในชวงชีวิตของการ 

รับราชการจําเปนตองมีการเรียนรูและฝกทักษะเพิ่มเติมในโครงการหรือกิจกรรมตางๆ อยางสม่ําเสมอ 
- ควรพัฒนากลไกการพิทักษระบบคุณธรรมโดยจัดใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมระดับมหาวิทยาลัย  
- การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ จะตองยืนอยูบน 

หลักคุณธรรม หลักสมรรถนะ หลักผลงาน และหลักกระจายอํานาจ  
 ๖.  แนวทางการประสานความรวมมือฯ 
 สรุปภาพรวม 

- กิจกรรมที่ควรไดรับการสงเสริมสนับสนุนเพื่อเปนบริการประชาชน 
(๑)  เปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่มีโอกาสใชทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน สนามกีฬา หองสมุด และอ่ืนๆ โดยคิดคาบริการหรือคาบํารุงที่เหมาะสม 
(๒) ใหพื้นที่บริเวณของมหาวิทยาลัยเปนพื้นที่สําหรับการพักผอนและจัดกิจกรรม

สงเสริม สุขภาพ รวมทั้งกิจกรรมที่สงเสริมสัมพันธภาพภายในครอบครัว 
(๓) มีการเรียนรูระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน เชน จัดเวทีแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 

- การจะสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชนและชุมชน 
อาจจะตองออกสํารวจความตองการการรับบริการของประชาชนและชุมชน 

๗. การเยี่ยมสวนราชการและหนวยงานภายใน 
สรุปภาพรวม 
- การจัดโครงสรางองคกรของมหาวิทยาลัยยังมีปญหาในเชิงระบบอยู  เพราะมีการทํางานที่

เกินกวาหรือนอยกวาภารกิจหนาที่ของหนวยงานนั้น ๆ หรือมีหลายหนวยงานที่งานไมสัมพันธกันแตถูก
จัดใหมาอยูรวมในหนวยงานเดียวกัน  ไดแก 

(๑)  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(๒)  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓)  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

- โรงเรียนสาธิต  ควรไดรับการพัฒนาใหเปนโรงเรียนที่เปนตัวอยางของการจัดการศึกษา 
ที่เปนโรงเรียนสาธิตจริง ๆ ควรปรับระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิตใหเปนสวนงานภายใน
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โดยเร็ว มีระบบการบริหารงาน ระบบการพัฒนาบุคลากร และระบบงบประมาณที่ชัดเจน และในอนาคต
พื้นที่แมสาจะเปนพื้นที่ที่เหมาะสมมากสําหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต 

๘. แผนการดําเนินงานในระยะตอไป  
- การวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
- การรายงานผลการจัดสัมมนาเจาะจงเฉพาะกลุม (focus group meeting) จํานวน ๒ เร่ือง คือ 

(๑)  หลักสูตร การเรียนการสอน และการรับนักศึกษา 
(๒)  คุณภาพงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- การบริหารจัดการสูความสําเร็จ 
- รายงานฉบับสมบูรณ (final report) ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ 

 
 สรุปขอคิดเห็นและประเด็นคําถามจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอการรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

๑. รูปแบบโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการ 
        ๑.๑  คณะกรรมการประจําคณะ 
              ขอคิดเห็น   : การเปลี่ยนองคประกอบของคณะกรรมการประจําคณะ       
ที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มีขอเสนอให
ผูทรงคุณวุฒิเปนประธานกรรมการและคณบดีเปนกรรมการและเลขานุการ  สามารถทําไดเพราะ พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา ๔๑ วรรคสอง กําหนดวา องคประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและ
วิธีการไดมา อํานาจและหนาที่ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ ตลอดจน
การประชุมของคณะกรรมการประจําสวนราชการ  และการจัดระบบบริหารงานในสวนราชการของคณะ 
สถาบัน และสํานัก  ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นหากมหาวิทยาลัยเห็นชอบวาจะทําให
การบริหารงานของคณะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ก็แกไขที่ขอบังคับซึ่งการปรับเปลี่ยนอาจรวมถึงสถาบัน
และสํานักดวย 
 ๑.๒  การบริหารในสวนราชการ 
                      ขอคิดเห็น   :  คณะกรรมการยกรางกฎ  ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  กําลังจัดทํารางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย การจัดระบบ
ภาระงานในคณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานักและสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาคณะ เสนอมหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะชวยใหการบริหารงานของสวนราชการที่มีรูปแบบที่ปฏิบัติได  
 ๑.๓  องคประกอบของที่ประชุมคณบด ี
 ขอคําถาม   :   องคประกอบของที่ประชุมคณบดีจากรายงานหนา ๒๐ จะมีความ
ซํ้าซอนกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในปจจุบันหรือไม 
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         ขอชี้แจง   :    ที่ประชุมคณบดี จะเปนชื่อที่ใชกันในระบบสากลของมหาวิทยาลัย  
โดยจะไมใชช่ือคณะกรรมการบริหาร  เพราะจะเปนการบริหารวิชาการ  ไมไดบริหารองคกร  ซ่ึงในเรื่อง
วิชาการ  อธิการบดีจะไดคําตอบทางวิชาการจากที่ประชุมคณบดี  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบ  ดังนั้นที่ประชุมคณบดีจะเปนบอรดที่ไมมีอํานาจแตเปนที่ปรึกษาอธิการบดี 
   นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  เกิดจาก 
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึง ก.พ.อ. มอบใหสภามหาวิทยาลัย
เปนผูดูแล   ซ่ึงแต เดิมกรรมการบริหารงานบุคคลไมไดอยูที่สภามหาวิทยาลัย  แตอยูที่  ก .ม .  
ซ่ึงการบริหารงานบุคคลเปนเรื่องที่ยากและละเอียดงายตอการถูกฟองพอสมควร  ฉะนั้นจึงตองดูให
รอบคอบ 
 คณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน หรือคณะกรรมการเงิน
รายได เปนกรรมการที่ใชอํานาจของสภามหาวิทยาลัย  ตามมาตรา ๑๘ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  การบริหารทรัพยากรตองสรางความโปรงใส หลักธรรมาภิบาล ซ่ึงจะมีในการ
รายงานครั้งที่ ๓ 
 ๑.๔  โรงเรียนสาธิต 
 ขอคิดเห็น   :   ปรัชญา วิสัยทัศนและวัตถุประสงคของโรงเรียนสาธิต  ควรจะตองมี
การทบทวน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม  สวนสถานที่ตั้งที่จะปรับเปลี่ยนไปอยูที่พื้นที่แมสา  ตองพิจารณาเรื่องความปลอดภัย
ของนักเรียน   เพราะใกลสถานพินิจคุมครองเด็ก   และตองศึกษาถึงทัศนคติของผูปกครองดวย 
วาจะสงบุตรหลานไปเรียนที่พื้นที่แมสาหรือไม 
        ขอชี้แจง   :   ปญหาโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจะมีมาก เดิมอยู
ในสังกัดคณะครุศาสตร  พบวาการดูแลไมสมบูรณ  มีการพัฒนาใหแยกออกจากคณะครุศาสตร  ดังนั้น
ตองพิจารณาวาจะอยูในสังกัดคณะหรือไม  แตไมวาจะมีระบบการจัดการอยางไรก็ควรตองมีหลักการเชิง
วิชาการที่จะใหเปนแหลงฝกปฏิบัติวิชาชีพของนักศึกษาครู  ปญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการคือ 
อาจารย ในสั งกัดคณะครุศาสตร ไมอยากลงไปสอน   อาจจํ า เปนตองใช ผูบ ริหารมืออาชีพ 
มาบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต 
 ๒. การวิจยัสถาบัน 
 ๒.๑  เร่ืองคุณภาพบัณฑิต 
                      ขอคําถาม :   ความแตกตางจากการประเมินผลของคณะวิจัยกับการประเมินผล
ภายนอกของ สมศ.  เนื่องจากผลการประเมินของ สมศ. ในเรื่องจุดเดนของกลุมสาขาวิชาที่อยูในระดับดี
ของมหาวิทยาลัย คือ กลุมของสาขาวิชาเกษตรศาสตร และครุศาสตรบางสาขา  จึงอยากทราบถึงวิธีการ
เก็บขอมูล กลุมตัวอยางและความเชื่อมั่นของผลการวิจัยที่ไดขอมูลจากอาจารยและนักศึกษา 
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       ขอชี้แจง :    ๑.  กลุมตัวอยางนักศึกษาไดจากนักศึกษาที่เขารับการปจฉิมนิเทศ  
สวนอาจารยจะไดมอบใหผูแทนของนักวิจัยของแตละคณะเก็บขอมูล 
 ๒ .  การจัดสัมมนาเจาะจงเฉพาะกลุม   จะเปนผูบริหารของคณะ   
ซ่ึงกําหนดไวใหเปนตําแหนงตั้งแตหัวหนาสาขาวิชาขึ้นไป  แตมีผูเขารวมเพียง ๕ คน 
 ๓.  สรุปผลภาพรวม 
 ๓.๑  รายงานควรใหมีขอเสนอแนะ แนวทางปฏิบัติเพื่อใหมหาวิทยาลัยไดจัดทําเปน
แผนปฏิบัติการ  และใหมีการจัดลําดับความสําคัญของแผนและโครงการอยางชัดเจน 
 ๓.๒  มหาวิทยาลัยควรไดศึกษารายงานอยางละเอียดและจัดความสําคัญของงานที่
ตองจัดทําโดยเรียงลําดับความสําคัญ 
 ๓.๓  มหาวิทยาลัยควรจัดประชุมอาจารยและผูมีสวนไดเสียในมหาวิทยาลัยเพื่อ
ทราบขอมูลการรายงานจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  ซ่ึงจะเปนประโยชนมากตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 ๓.๔ การนําเสนอรายงานวิจัยควรใหผูวิจัยไดเสนอรายละเอียดเปนแบบการนําเสนอ
ผลงานวิจัยเต็มรูปแบบ 
 ๔. เร่ืองเรงดวนที่มหาวิทยาลัยตองเรงดําเนินการคือ 
 ๔.๑  วิเคราะหงานวาเขากับเปาหมายหลักที่เคยตกลงไวในสภามหาวิทยาลัยหรือไม  
และผลการประเมินเปนอยางไร  จะดําเนินการตอไปอยางไร 
 ๔.๒  ระบบสารสนเทศ ผลงานที่ออกมาจะไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว  ซ่ึง
หากระบบสารสนเทศหลักไมเกิด  งานอื่น ๆ เชน งานวิชาการ งานประกันคุณภาพ การประเมินหลักสูตร 
การประเมินบัณฑิต  จะไมเปนไปตามเปาหมาย 
 ๔.๓  กําหนดลําดับความสําคัญของงานใหชัดเจน  เพื่อใหการดําเนินงานไดผลดีตาม
เปาหมาย 

๔.๔  แผนแมบท ที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเสนอนั้น  มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการ  ซ่ึงตองสรุปใหไดวาจะทําอยางไร 
แผนงบประมาณที่จะดําเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะเรื่องการยายไปวิทยาเขตสะลวง-
ขี้เหล็ก 
                       
วาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑  โครงการศึกษาวิจัยผังแมบทมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ออกแบบอาคาร 
                        เรียนรวมและอาคารหอพัก พื้นที่สะลวง-ขี้เหล็ก 
  เล่ือนนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 
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 ๓.๒  การนําเสนอขอแตงตั้งรองอธิการบด ี
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบใหมีการพัฒนาระบบสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
เพื่อพัฒนาระบบและงานของสภามหาวิทยาลัยใหสามารถรองรับภารกิจของสภามหาวิทยาลัย  
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายภารกิจเกือบทุกดานใหสภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
และเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา  ๑๘(๙)  ใหแตงตั้งรองอธิการบดี 
เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  และการดําเนินการของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนไปตาม
วัตถุประสงคมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีจึงขอเสนออาจารยถนัด  บุญชัย  ตอสภามหาวิทยาลัย  ดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดีรับผิดชอบดานกิจการสภามหาวิทยาลัย  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒  
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาโดยมีขอเสนอและ ขอสังเกตดังนี้ 

๑. การขอแตงตั้งรองอธิการบดีเพิ่มนั้น  ควรใหมีความคุมคาและความเหมาะสม โดย
กําหนดกรอบ  ภาระงาน  และโครงสรางใหชัดเจน 

๒. การแตงตั้งรองอธิการบดีจะผูกพันกับงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  ควรมี
การใชจายอยางประหยัด และใหเปนไปตามแผน 

๓. มหาวิทยาลัยมีรองอธิการบดีจํานวน ๕ คน นาจะเพียงพอ  ดังนั้นควรกระจายภาระ
งานใหกับรองอธิการบดีที่มีอยูเดิม   

๔. สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติกรอบเรียบรอยแลว  ดังนั้นควรมีการพิจารณาตัวบุคคล
เทานั้น 

๕. หากอธิการบดีจะแตงตั้ง อาจารยถนัด  บุญชัย  เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยควร
นําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดี 

๖. สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจะเปนประโยชนโดยตรงกับมหาวิทยาลัย  ไมไดอยูฝาย
บริหารหรือบุคคล  จะเปนฝายกลาง   

๗. ควรมีการกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนงในคําส่ังการแตงตั้งตําแหนงตาง ๆ ดวย 
 มติสภามหาวิทยาลัย    อนุมัติใหแตงตั้งอาจารยถนัด  บุญชัย  ดํารงตําแหนง 
                                                                   รองอธิการบดี ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป 
  
 ๓.๓  การพิจารณาบคุคลเขาสูตําแหนงหัวหนาสาํนักงานอธิการบดีและตําแหนงอื่น 
                           ในสํานักงานอธิการบด ี
 เล่ือนนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 
 
 
 
 

การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐  วันที่ ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 



๑๔ 

 ๓.๔  การเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากเงินคงคลัง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑  สวนมาก
จะเปนงบปกติและงบพัฒนาในสวนของการจัดการศึกษา  แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจจําเปนบาง
กิจกรรมตองใชงบประมาณเพิ่มเติมจากงบปกติ ไดแก 

- การเตรียมการปรับปรุงหอประชุมเพื่อรองรับงานพระราชทานปริญญาบัตร 
- การเตรียมการเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เนื่องในโอกาสเสด็จเปด

อาคารสถาบันลานนาศึกษา 
- งานบริการวิชาการ 
ดวยเหตุผลกิจกรรมดังกลาว  จําเปนตองดําเนินการเรงดวนใหทันกับภารกิจ และ

ดําเนินการใหสมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยจึงเสนอขอจัดสรรงบประมาณจากงบคงคลัง  รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข  ๓.๔   ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอดังนี้ 

๑. ควรมีการนําเสนอขอใชงบประมาณในสวนที่กันไวรอยละ ๒๐ ของงบประมาณ
รายจายจากเงินรายได ประจําป ๒๕๕๑ กอน และมหาวิทยาลัยยังมีรายจายที่คางจากปงบประมาณ 
ที่ผานมาซึ่งเปนเงินกันเหลื่อมป 

๒. อาคารสถาบันลานนาศึกษา ยังไมมีการตรวจรับ ทําไมจึงมีการปรับปรุงอาคารและ
งบประมาณในสวนของโครงการพัฒนาสถาบันลานนาศึกษา บางรายการมีความซ้ําซอน เพื่อความ
รอบคอบควรมีการพิจารณา รายละเอียดอีกครั้ง 

๓. การของบประมาณไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใชเงิน หากมีความจําเปนเรงดวน
อาจขอใชงบประมาณเรงดวนของอธิการบดี เพราะการใชเงินคงคลังยังไมมีกติกาการใช 

มติสภามหาวทิยาลัย     ๑.  มีมติโดยเสยีงขางมากใหอนุมัติโดยหลักการ สําหรับ 
           รายละเอียดใหมกีารนัดประชุมภายในมหาวิทยาลัย  
           ภายใน ๗ วัน 

            ๒. มอบรองผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
                                               และผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
                                               พิจารณารายละเอียดงบประมาณของสถาบันภาษา ศิลปะ 
                                               และวัฒนธรรม 

 

 ๓.๕   คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม เร่ือง  แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
                           นายกสภามหาวิทยาลัยนําเสนอคําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง   เนื่องจากไดรับหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซ่ึงเปนเอกสารลับใหตรวจสอบขอเท็จจริง  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๕  ที่ประชุมรวมกัน
พิจารณาโดยมีขอเสนอและมีขอสังเกตดังนี้ 

การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐  วันที่ ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 



๑๕ 

๑. ควรใชถอยคําในการแตงตั้งคําส่ังที่ไมรุนแรง   
๒. คําส่ังมีการแตงตั้งกอนสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
๓. มีการอางมาตรา ๔๙ ดังนัน้ควรใหกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่มีอยูแลวเปนกรรมการ 
๔. การแตงตั้งกรรมการควรมอบอํานาจใหกรรมการดวย   

  มติสภามหาวทิยาลัย    ใหปรับคําส่ังใหม เพราะคําส่ังเดิมอางมาตราไมสอดคลอง 
    กับกรรมการทีแ่ตงตั้ง 
 

๓.๖ การปรับปรงุตาํแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเล่ือนและ 
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนําเสนอขอปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเล่ือนและแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยศุภรัตน  ล้ีรัตนาวลี   ใหดํารงตําแหนง 
รองศาสตราจารย  สาขาวิชาคณิตศาสตร   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๖  ที่ประชุมรวมกัน
พิจารณา 
 มติสภามหาวิทยาลัย   อนุมัติใหผูชวยศาสตราจารยศุภรัตน  ล้ีรัตนาวลี ใหดํารง 
                                                                 ตําแหนงรองศาสตราจารย  ตั้งแตวนัที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
 

 ๓.๗  การแตงตั้งประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติ
ใหแตงตั้งกรรมการสรรหาประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมดําเนินการให
ไดมาซึ่งประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจํานวน ๑ ทาน  และเสนอชื่อใหสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวไดดําเนินการใหไดมาซึ่งประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
คือ  ดร.ศุภวัตร  ภูวกุล   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๗  ที่ประชุมรวมกันพิจารณา 
 มติสภามหาวิทยาลัย    เห็นชอบใหแตงตั้ง  ดร.ศุภวัตร  ภูวกุล  ดํารงตําแหนง

ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ตั้งแต  วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป 

 

 ๓.๘  รายงานผลการรองทุกขขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ เกี่ยวกับ ผูชวยศาสตราจารยวาริพิณ มงคลสมัย  รองทุกขและขอความเปนธรรม เร่ืองการ
พิจารณาคุณสมบัติของการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ในระดับรองศาสตราจารย กรณีตําราที่เปน
ผลงานทางวิชาการไมเปนไปตามคํานิยามของประกาศ ก.พ.อ. ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มอบหมายไปใหแลวนั้น 

การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐  วันที่ ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 



๑๖ 

 คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ไดรวมกันพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันท วา 
“เพื่อใหเปนประโยชนและความกาวหนาในตําแหนงทางวิชาการของผูรองทุกข โดยไมกระทบตอ
คุณภาพทางวิชาการ จึงใหผูชวยศาสตราจารยวาริพิณ  มงคลสมัย  ผูรองทุกขใชตํารา “การบัญชีสินทรัพย 
สําเนาเย็บเลมวันที่  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๔๘   เปนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงรอง
ศาสตราจารยได ทั้งนี้ไมกอนวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙  สวนหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวยการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย พ.ศ. ๒๕๔๙”   

มติสภามหาวิทยาลัย     ๑.  เห็นชอบ 
       ๒. มอบสํานักงานสภามหาวิทยาลัยแจงคําวินิจฉัยใหกับ    

       ผูชวยศาสตราจารยวาริพิณ มงคลสมัย และใหดําเนินการ
       ขอกําหนดตําแหนงตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 
วาระท่ี ๔   เร่ืองอื่น ๆ  
 ๔.๑  การแตงแตงตัง้กรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ขอบังคบัของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
                       อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอขอใหแตงตั้งกรรมการยกรางกฎ ระเบียบและขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัยชุดใหม  โดยเปลี่ยนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําเปนชุดใหม   
แทนชุดเดิม เนื่องจากชุดเดิมหมดวาระ   
         ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอหากระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวของกับสวนใด
ขอใหมีขั้นตอนรับฟงความคิดเห็นจากคณาจารยกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 มติสภามหาวิทยาลัย    ๑.  เห็นชอบใหเปลี่ยนกรรมการ โดยเปลี่ยนกรรมการสภา
   มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําจากชุดเดิมเปนชดุใหม
   เนื่องจากชุดเดิมหมดวาระ 
  ๒.  มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทําคําส่ัง 
                                                       และนําเสนอนายกสภามหาวทิยาลัยลงนาม 
 
 ๖.๒  การประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป   

          การประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป วันที่  ๑๕ มกราคม  ๒๕๕๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ หองประชุมเอื้องผ้ึง ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐  วันที่ ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 



๑๗ 

 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๘.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            ณัฐนันท    เท่ียงตรง 
(นางณฐันันท    เที่ยงตรง) 
กนกวรรณ  พวงลังกา 

 (นางกนกวรรณ  พวงลังกา) 
ผูบันทึกการประชุม 

              เสาวณ ี  ใจรักษ        
(ผ ูชวยศาสตราจารยเสาวณี   ใจรักษ) 

ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐  วันที่ ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 


